



วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง : แจ้งการเข้าทำรายการจำหน่ายไปของบริษัทย่อย

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งว่า บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ("NNV") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NNV ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนทั้งจำนวนในบริษัท แฮปปี้ โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ("HAPPY") ซึ่งประกอบธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ HAPPY ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,000,000 บาท บาท โดยการออกหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ซึ่งปัจจุบัน NNV ถือหุ้นใน HAPPY จำนวน 500,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Happy

การสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวนของ NNV ใน HAPPY ส่งผลให้ NNV มีสัดส่วนการถือหุ้นใน HAPPY ลดลงเหลือร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HAPPY และ HAPPY จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ นับแต่วันที่ HAPPY จดทะเบียนเพิ่มทุน นอกจากนี้ สัดส่วนการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ NNV ใน HAPPY จะลดลงจากจำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นจำนวน 1 คน

ในการนี้ การสละสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งจำนวนของ NNV ใน HAPPY เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 1.40 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ได้รับการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ทำรายการในครั้งนี้



NATION

ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดรายการจำหน่ายไปมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุภาวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการผู้จัดการ